

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๓ สมัยสามัญนิติบัญญัติ  
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

โดยสุพัตรา พรหมศร  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เริ่มขึ้นในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกาเมื่อประธานขึ้นบัลลังก์เปิดประชุม ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ฯ หรือในที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ของสมาชิก ฯ และปัญหาที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม รวมทั้งปรึกษาหารือเรื่องแนวทางในการยื่นกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับการประชุมและการยกเว้นข้อบังคับการประชุม จากนั้นได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมการถามกระทู้ถามสด

**กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑** เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถามโดยนายอิสมาแอล เบญญิบรอฮีม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดปัตตานี ถามว่า สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคมที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุด 4302 ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คนจากเหตุการณ์ไล่ล่าผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ รัฐบาลมีแนวทางดูแลปัญหาอย่างไร

**พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม** ตอบว่า คำถามนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านน้ำดำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยเกิดเหตุทหารพรานถูกยิงก่อนและชาวบ้านก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยเช่นกันเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีก็ไม่นิ่งนอนใจ สั่งให้มีการสอบสวนด่วนในเหตุการณ์นี้ ซึ่งผลการสอบสวนออกมาอย่างไรเจ้าหน้าที่ผิดก็ต้องยอมรับผิด ส่วนการเยียวยาที่ได้เยียวยาไปแล้วในวงเงิน ๑ แสนบาทและก็จะได้เพิ่มวงเงินอีกคนละ ๕ แสนถ้ามีการประชุมกับศอบต. ในพื้นที่อีกครั้ง

**นายอิสมาแอล** ถามต่อว่าการเร่งสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วเกิดความเคลือบแคลงใจตามการเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่ผ่านมาอยากให้ชี้แจงและด้านเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐจะเยียวยาให้จะมีการเพิ่มเติมได้หรือไม่

**รัฐมนตรี** ตอบเพิ่มเติมว่า การเยียวยาเบื้องต้นจะให้เพิ่มเติม ๕ แสนตามที่ได้ตอบไปแล้วอย่างไรก็ตาม ถ้าผลสอบข้อเท็จจริงออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าต้องเยียวยาเพิ่มขึ้นจากวงเงินที่ให้ก็ต้องมีการเพิ่มขึ้นตามเหตุผลของการตรวจสอบข้อเท็จจริง

**กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒** ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้ก่อการร้ายและมาตรการการตรวจสอบและป้องกันเพื่อสกัดมิให้ผู้ก่อการร้ายสากลเข้ามาয়ราชอาณาจักรไทย ถามโดยนายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย ว่าตามที่มีการจับกุมผู้ก่อการร้ายเฮซบอลเลาะห์ในประเทศไทย คดีมีความคืบหน้าอย่างไร

**ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี**ที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบ  
กระทู้ว่า ขณะนี้มีการฝากขังเฮชบอลละหะห์ไปแล้วที่ศาลอาญาบ้านเราฐานมีอาวุธยุทโธปกรณ์ใน  
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

**นายศุภชัย** ถามต่อว่าเท่าที่ตรวจสอบการที่ไทยจะเป็นฐานการก่อการร้ายรัฐบาลมีมาตรการใน  
การดูแลอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของประเทศ

รองนายกตอบว่า การได้เบาะแสผู้ก่อการร้ายเราก็มีได้บ้างสำหรับผู้ต้องสงสัย หลักการทำงานกับ  
ผู้ก่อการร้ายเจ้าหน้าที่ต้องไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เรามีขั้นตอนใช้ตำรวจข่าวกรองของเรา  
หรือองค์กรอื่นที่รับผิดชอบดูแล เพื่อการดำเนินการในแนวทางที่เหมาะสม

**นายศุภชัย** ถามต่อในแนวทางการร่วมดำเนินการกับต่างประเทศในการป้องกันปัญหาดังกล่าว  
รองนายกรัฐมนตรีตอบเพิ่มเติมว่า ปกติงานสืบสวนจะไม่นำมาเปิดเผยถ้าไม่มีเหตุอันควรเชื่อถือได้  
ซึ่งจะทำให้เสียบรรยากาศความเชื่อมั่นในบ้านเรา ซึ่งก็ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลสามารถคุม  
สถานการณ์ได้ทุกเรื่อง

**กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓** เรื่องพืชผลการเกษตรภาคเหนือตกต่ำ ถามโดยนายสุรพล เกียรติไชยากร  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ ว่าพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะหอมหัวใหญ่  
ขณะนี้มียาตกต่ำมากขณะที่ต้นทุนสูงโดยเฉพาะที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จนทำให้  
เกษตรกรมีการชุมนุมกันที่ผ่านมาเพื่อให้รัฐบาลดูแลปัญหานี้โดยยื่นข้อเสนอให้กระทรวงพาณิชย์  
ประกันราคาให้ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่หอมหัวใหญ่มีปริมาณผลผลิตออกมา

**นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์** ตอบว่าในปี ๒๕๕๕ นี้ทางกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้ทำการประเมินผลผลิตหอมหัวใหญ่กันมาแล้วก่อน  
หน้านี้โดยปัญหาที่เกิดขึ้นราคาผลผลิตที่ผ่านมาปีนี้ราคาตก เนื่องจากคำสั่งซื้อมีน้อย ซึ่งเป็นเพราะ  
ผู้สั่งซื้อคือญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้สั่งซื้อมีปัญหาภัยธรรมชาติช่วงสั้นจึงมีผลทำให้ราคาบ้าน  
เราตกต่ำ ซึ่งอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้ประสานงานกับทางจังหวัดให้มีการเสนอขอชดเชย  
ดอกเบี้ยในการซื้อ ขาย โดยการเข้าไปซื้อหอมหัวใหญ่ในดอกเบี้ยร้อยละ ๓ หลังจากนั้นก็จะนำสู่  
คณะกรรมการคชก.ให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในความเป็นธรรม  
เรื่องราคาในวิธีการอื่นต่อไป

**นายสุรพล** ถามต่อในเรื่องการลักลอบหอมหัวใหญ่ หนีภาษีเข้ามาในบ้านเราจะมีมาตรการอย่างไร

**นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์** ตอบว่า เรื่องนี้ได้ให้นโยบาย  
กระทรวงพาณิชย์ให้มีการทำงานแบบบูรณาการกับกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ  
กระทรวงด้วย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรลักลอบนั้นได้มีให้นโยบายมอบหมายตั้งแต่ปลัดกระทรวง  
พาณิชย์ให้ประสานงานกับหน่วยงานกรมศุลกากร หน่วยงานตามแนวชายแดนก็ตีช่วยกัน  
ตรวจสอบการลักลอบ พร้อมกำหนดมาตรการการนำเข้าที่เหมาะสมกับสินค้าเกษตรที่จะนำเข้า

บ้านเราในกรณีที่สามารถนำเข้าบ้านเราได้แต่ถ้านำเข้าไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการในนโยบายในเชิงรุกอย่างเด็ดขาดต่อไปเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสินค้าเกษตรบ้านเรา

**นายสุรพล** ถามต่อสำหรับผลผลิตลำไยและลิ้นจี่ภาคเหนืออยากให้เป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการดูแลด้วย

**นายบุญทรง เติรียาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์** ตอบว่ารัฐบาลจะดูแลสินค้าเกษตรทุกตัวไม่ให้เกิดปัญหาจะได้เร่งรีบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในกระทรวงดูแลปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

**กระทู้ถามสดที่ ๔** เรื่องความเหมาะสมในการแต่งตั้งนางนลินี ทวีสินดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร ถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีทราบมาก่อนหรือไม่ว่ารัฐมนตรีท่านนี้ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา ถ้าทราบแล้วทำไมยังคงดำเนินการเสนอชื่อบุคคลท่านนี้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

**นายกรัฐมนตรี** ตอบกระทู้ว่าก่อนอื่นขอชี้แจงที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาตอบกระทู้เนื่องจากว่าการมอบมอบหมายงานของคณะรัฐมนตรีและตัวท่านเองก็ได้มอบหมายชัดเจนว่ากระทู้ถามใดเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐมนตรีท่านใดก็ได้มอบหมายให้ตอบกระทู้ตามความเหมาะสมจึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจว่าท่านเองไม่ได้หนีการตอบกระทู้แต่อย่างใด

สำหรับการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อดูในคุณสมบัติของดร.นลินี แล้วเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากจบจากสถาบันต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งประสบการณ์การทำงานอาทิผู้แทนการค้าก็น่าเชื่อถือ รวมทั้งการแต่งตั้งครั้งนี้ในขั้นตอนการดำเนินการเสนอชื่อก็ไม่มีมีการทักท้วงแต่อย่างใดและก็ทำตามหลักรัฐธรรมนูญยืนยันว่าการแต่งตั้งนางนลินีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง

**ศาสตราจารย์รัชดา** ถามย้ำว่าท่านนายกกว่าทราบหรือไม่ว่ารัฐมนตรีท่านนี้มีการถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐ

**รองนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง** ตอบว่าการตรวจสอบการคว่ำบาตรนั้นท่านนายกไม่รู้แต่ท่านรู้และจะบอกให้ฟัง ส่วนการที่พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่านางนลินีถูกขึ้นบัญชีดำจากทางประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ตนเห็นว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพียงแต่สหรัฐอเมริกาห้ามดำเนินกิจการใดๆ ภายในประเทศเท่านั้น ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา

**ศาสตราจารย์รัชดา** ถามย้ำว่าท่านนายกกว่าทราบหรือไม่ว่ารัฐมนตรีท่านนี้มีการถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐ

**นายกรัฐมนตรีตอบเสริมว่า**กรณีการแต่งตั้งถ้ามีการตรวจสอบได้ข้อยุติทางด้านกฎหมายก็ยินดีปฏิบัติตามแต่เบื้องต้นไม่ทราบการตรวจสอบเรื่องการคว่ำบาตร

**ศาสตราจารย์รัชดา** ถามต่อว่าในการตัดสินใจแต่งตั้งรัฐมนตรีจะเป็นข้อจำกัดกับความสัมพันธ์กับทางสหรัฐหรือไม่

**นายกรัฐมนตรี** ตอบยืนยันว่าตนเห็นว่าการขึ้นบัญชีดำนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพียงแต่สหรัฐอเมริกาห้ามดำเนินกิจการใดๆ ภายในประเทศเท่านั้น ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา

**ศาสตราจารย์รัชดา** ถามว่ามีเอกสารใดแสดงว่าข้อเท็จจริงแสดงผ่านสื่อเป็นข้อเท็จจริงทุกประการเช่นเอกสารการเดินทางของรัฐมนตรีนลินี สามารถเดินทางไปสหรัฐได้และสอบถามทางสหรัฐหรือไม่ว่าทำไมสหรัฐจึงประกาศเป็นทางการออกมาในเรื่องดังกล่าว

**นายกรัฐมนตรีตอบว่า**ต้องเรียนว่าวันนี้สมาชิกถามเรื่องหลักฐานท่านมาตอบกระทู้ในเชิงของการบริหารและข้อเท็จจริง แต่ถ้าเป็นเรื่องของหลักฐานก็คงจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งก็มีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศในการให้ข้อมูลถ้าจะถามเรื่องหลักฐานคงจะต้องให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

หลังจากการตอบกระทู้ถามสดเสร็จสิ้นที่ประชุมได้มีการเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในการอภิปรายต่อเนื่องสำหรับพระราชกำหนด ๒ ฉบับคือพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายหลังจากที่ได้มีสมาชิกอภิปรายต่อเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ได้เวลาพอสมควรที่ประชุมได้มีการปิดอภิปราย และได้ลงมติ อนุมัติพระราชกำหนดทั้งสองฉบับนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

\*\*\*\*\*